

คำกล่าวเปิด การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 เรื่อง
“มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร”
โดย เลขานุการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหาร สปสช. สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย โรงพยาบาล ศูนย์สาธารณสุข คลินิกและผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ในหัวข้อ
“มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร”

จากความสำเร็จของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-ปัจจุบัน ทำให้คนไทยกว่า 48 ล้านคน หรือ ร้อยละ 74.8 จากจำนวนประชากรทั้งประเทศ 65 ล้านคน ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิหลักประกันสุขภาพ และได้เข้าถึงการบริการทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน นอกจากนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดให้มีการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อสร้างเกราะภูมิคุ้มกันเพื่อลดการเจ็บป่วยของคนไทยจึงนับเป็นการสร้างมากกว่าการซ่อมสุขภาพ โดย สปสช. สนับสนุนให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวนกว่า 5,500 แห่งทั่วประเทศ และ ความสำเร็จหลักประกันสุขภาพของไทยนี้จึงได้รับการยอมรับในเวทีโลก ทั้งองค์การยูเนสโก (UNESCO) องค์การอนามัยโลก (WHO) หรือธนาคารโลก (WORLD BANK) ในการเป็นผู้นำเรื่อง การจัดระบบประกันสุขภาพแห่งชาติที่ดีแห่งหนึ่งเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางและช่วยให้คนไทยไม่ต้องล้มละลายจากการรักษาพยาบาลด้วยเงินจำนวนมากที่สะสมมาทั้งชีวิต เพราะโดยส่วนใหญ่ประเทศที่มีระบบหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนมักจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยเท่านั้น เช่น ทางยุโรป กลุ่มสแกนดิเนเวีย ภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน เป็นต้น

และในปีงบประมาณ 2554 นี้ สปสช. ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไว้ 6 ประการดังนี้

1. เพิ่มช่องทางและขยายการรับรู้สิทธิของประชาชน
2. ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น
3. ลดจำนวนหน่วยบริการที่ประสบปัญหาทางการเงิน โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการจัดสรรงบประมาณ และสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการกองทุนในระดับพื้นที่เขตและจังหวัด รวมทั้งสร้างกลไกช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาทางการเงิน
4. เพิ่มความครอบคลุมการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นให้ได้มากกว่า 90% รวมถึงมีศักยภาพในการแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่
5. สปสช. เขตทั้ง 13 แห่งสามารถบริหารจัดการกองทุนผู้ป่วยในได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระจายอำนาจการบริหารกองทุนผู้ป่วยในให้ สปสช. เขตทั้ง 13 แห่ง บริหารจัดการ
6. มีข้อมูลการใช้ยาของหน่วยบริการในระบบฐานข้อมูลของ สปสช.

ซึ่งในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประการนี้ จะทำให้พันธกิจของ สปสช. ประสบความสำเร็จในด้านการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ค้ำครองสิทธิและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน เพื่อให้มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจและผู้ให้บริการก็มีความสุขถ้วนหน้าเช่นกัน

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ผมเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชน โดยรวมจะได้ใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น

1. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้แนวคิดและนโยบายของ สปสช. และของวิทยากร ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ไปพัฒนาระบบการบริการในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำประสบการณ์จากเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุมไปใช้ในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนได้อย่างสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น
3. หน่วยบริการเครือข่าย ได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจในผลงานของบุคลากรในสังกัดและความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้น
4. สปสช. กรุงเทพมหานคร ได้รวบรวมและนำผลงานไปใช้ในการประกอบการกำหนดแนวทางนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ในโอกาสนี้ ผมขอให้ท่านได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง และมีการนำประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ในปี 2554 นี้ จะเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ท่านและมีเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่อไป

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้บริหารของหน่วยบริการเครือข่ายทุกท่าน วิทยากร ผู้นำเสนอผลงาน ผู้จัดการประชุม สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในครั้งนี้

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 เรื่อง “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร”

และขอให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทุกประการ และขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดิ์โดยทั่วกัน
